
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565  

วันที ่16 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

-------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  18  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน             
                                                                                                     
ลาประชุม    0  คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สิงห์สังข์  
3 นายพิเชษฐ ์ รินเที่ยง รองประธานสภาฯ พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดินา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ์  
7 นางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 อรอนงค ์ ตาหน่อแก้ว  
8 นายจำรัส  อินธนู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 จำรัส  อินธน ู  
9 นายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  

10 นายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
11 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวัสดิ์  
12 นายบรรลุ  กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
13 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สมพร น้อยเรือน  
14 นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
15 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์ ประธานสภาฯ ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
16 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
17 นายมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
18 นายพนม  อรขันธ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันธ ์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นายศุภกฤต       ขันวงศ์ รอง นายก อบต.สันกลาง ศุภกฤต  ขันวงศ์  
๓ นายอนุพนธ์      รินล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รินล้อม  
๔ นายสงกรานต์    แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๖ นางจินตนา       โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  
๗ นายวิกรม         คุ้มเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  
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๘ นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เยาวลักษณ์ มาหล้า  
๙ นางอัญชลี   ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  

๑๐ นางสาวภัทราภรณ์  เผ่าศิริ นิติกรปฏิบัติการ ภัทราภรณ์ เผ่าศิริ  
๑๑ นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน อนุชา  เชื้อเมืองพาน อนุชา  เชื้อเมืองพาน  
12 นางสาวพานิกา  มหาวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พานิกา มหาวรรณ์  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นางมธุรส  ธิตาเมือง    ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าวเชิญ
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จุดธูป 
เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประธานสภาฯ   (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ แล้ว 
    จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้  

1. เรื ่อง  การขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งอยู่ในห้วงระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 
2565  

2. เรื ่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที ่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น การพ้นจากตำแหน่ง การตรวจสอบและการชี ้ม ูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของ  ศาลปกครอง ระหว่าง
วันที่  3 - 5 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

3. เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ในระหว่างวันที่ 6 -8 กันยายน 2565  
ที่ประชุม 
-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565                              
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ง
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
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ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดที่จะเปลี่ยนแปลง
ก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้ หากไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแก้ไข
รายงานการประชุมแล้ว จึงขอมติจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

  มติที่ประชุม  (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
เห็นชอบ  15 เสียง 
งดออกเสียง   3 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  
และรายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565                                                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ญัตติเพ่ือพิจารณา 
    5.1 เรื่อง การพิจารณาญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.1 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญตัตินี้ กระผมขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้

อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
ประธานสภาฯ   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
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นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
หัวหน้าสำนักปลัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    คำชี้แจงเดิม 

1. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว  จำนวน 2 ตัว               
(สำนักปลัด อบต.)   จำนวน 11,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
- เป็นพัดลมแบบตั้งพ้ืนมี 3 ขา มีใบพัดไม่น้อยกว่า 3 ใบพัด ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 

24 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
- สามารถปรับส่ายได้ทั้งซ้ายและขวา และหยุดส่าย 
- สามารถถอดตะแกรงออกทำความสะอาดได้ง่าย 
- แรงดันไฟฟ้า 220 V – 50 Hz. กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Thermal Fuse) 
- มีคู่มือการใช้งาน 
- สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำได้ 
- ผ่านการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- รับประกันการใช้งาน 1 ปี 

หรือมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่านี้ (เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว  จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด 
อบต.)  จำนวน 11,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดย

มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
- เป็นพัดลมแบบตั้งพ้ืนม ี3 ขามีใบพัดไม่น้อยกว่า 3 ใบพัดขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
- สามารถปรับส่ายได้ท้ังซ้ายและขวา และหยุดส่าย 
- สามารถถอดตะแกรงออกทำความสะอาดได้ง่าย 
- แรงดันไฟฟ้า 220 V – 50 Hz. กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Thermal Fuse) 
- มีคู่มือการใช้งาน 
- สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำได้ 
- ผ่านการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
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- รับประกันการใช้งาน 1 ปี 
หรือมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่านี้  (เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด)  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จ  
ประธานสภาฯ   สิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ  (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   15  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.2 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน 1 รายการ ของหมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  โอนลด  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 177,000.00 บาท 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี (กองช่าง) จำนวนเงิน 256,000.00 
บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        จำนวนเงิน 177,159.28 บาท     

    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้             จำนวนเงิน 177,000.00 บาท   
 งบประมาณคงเหลือ              จำนวนเงิน        159.28 บาท 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
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- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 7  จำนวน 177,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี  

    ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวนรวม 76 ท่อน  
บ่อพัก คสล. จำนวนรวม 9 บอ่ 

    จุดดำเนินการ หมูที่ 7 บ้านสนัผักฮ้ี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
สำหรับเหตุผลและความจำเป็น กระผมขออนุญาตให้สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 7 เป็น        
ผู้อภิปรายในญัตตินี้แทน เนื่องจากเป็นความต้องการของทางหมู่บ้าน และทางท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ได้ประสานกับทางคณะผู้บริหารให้เป็นผู้เสนอญัตตินี้  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ     
 

นางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว  สำหรับเหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ 7  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 หลังจากท่ีได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ปรากฎว่ายังมีเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ 177,000 

บาท ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงได้ทำการประชุมหารือ และได้มีความเห็นร่วมกันว่า 
เห็นควรนำเงินงบประมาณที่เหลือดังกล่าวมาดำเนินการจัดทำโครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน  

   

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 

นายบุญมี  สีใจสา  ได้สอบถามโครงการวางท่อระบายน้ำของหมู่ที่ 7 ได้ผ่านการจัดทำประชาคมของ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  หมู่บ้านมาแล้วหรือไม่     

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ     
 

นางอรอนงค์  ตาหน่อแก้ว  สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น ทางหมู่บ้านได้จัดทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว และ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน  
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   15  เสียง 
    งดออกเสียง    3  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 7  จำนวน 177,000 บาท 

 



 -๗- 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.3 เรื่อง การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.3 
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จำนวน 1 รายการ ของหมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  โอนลด  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 280,000.00 บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง)  

จำนวนเงิน 280,000.00 บาท 
    งบประมาณก่อนโอน              จำนวนเงิน 280,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                  จำนวนเงิน 280,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ         จำนวนเงิน            0    บาท 
 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง)          
จำนวน 280,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1            
บ้านป่าเหียง 

    ปริมาณงาน  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                 ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร 
สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 1 บ้านป่าเหียง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
สำหรับเหตุผลและความจำเป็น กระผมขออนุญาตให้สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 1 เป็น        
ผู้อภิปรายในญัตตินี้แทน เนื่องจากถนนเส้นทางเดิมที่มีอยู่ในข้อบัญญัติ เป็นที่ของสปก.
จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 1 ได้ทำการ
ปรึกษาหารือกับทางหมู่บ้านแล้ว และได้ขอให้คณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตตินี้  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายรัชพล  ภูรีรักษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ  
    
 



 -๘- 
 
 

นายรัชพล ภูรีรักษ์  ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนของหมู่ที่ 1  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ในเส้นทางเดิม อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ สปก. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดในข้อ

กฎหมาย ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงได้ทำการประชุมหารือ และได้มีความเห็นร่วมกันว่า 
เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนเส้นทาง   

   

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 

นายบุญมี  สีใจสา  ได้สอบถามโครงการวางท่อระบายน้ำของหมู่ที่ 1 ได้ผ่านการจัดทำประชาคมของ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  หมู่บ้านมาแล้วหรือไม่     

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ     
 

นายรัชพล  ภูรีรักษ ์  สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น ทางหมู่บ้านได้จัดทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว และ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน  
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
    เห็นชอบ   12  เสียง 
    งดออกเสียง    6  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง)          
จำนวน 280,000 บาท 

  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด  เสนอเรื่องใด หรือสอบถามรายละเอียด เรื่องใดแล้ว           
ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้กล่าวปิดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565     
วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2565 ณ บัดนี้  
 

- เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
       
               (ลงชื่อ).......................... ........................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นางมธุรส  ธิตาเมือง) 
                              เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 



 -๙- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖5  ซึ่งได้
ดำเนินการตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  เห็นว่า
ถูกต้อง   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
 นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
         (นายบรรลุ  กมลเทศ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร น้อยเรือน) 

 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  23 กันยายน 2565  
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 


